



บันทึกข้อความ

สนง.แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
จัดที่ ๒๗๕
วันที่ 24 ก.พ. 2568
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๒๑๙

ที่ รง ๐๒๑๐.๒/ ๑๖๒๑

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการลักลอบทำงานของคนไทยในสถานบันเทิงในประเทศสิงคโปร์

เรียน แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้รายงานการลักลอบทำงานของคนไทยในประเทศสิงคโปร์ในตำแหน่ง นักร้อง นางแบบ และงานในสถานบันเทิงอื่นๆ โดยผู้ที่สนใจที่จะทำงานในสถานบันเทิงในประเทศสิงคโปร์มักจะค้นหาตำแหน่งงานผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากสะดวกและมีรายได้สูง ลักษณะของการทำงานคือมีหน้าที่ขงเหล้าและเล่นเกมกับลูกค้า ซึ่งนายจ้างจะจัดที่พัก ตัวเครื่องบินไป - กลับ พร้อมรับประกันรายได้ เมื่อตกลงเงื่อนไขการจ้างแล้ว ผู้ที่สนใจทำงานจะเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ในฐานะนักท่องเที่ยว ซึ่งการเดินทางเข้าไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ในฐานะนักท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตทำงาน ถือว่าเป็นการทำงานโดยผิดกฎหมาย ผู้ที่จะทำงานในสถานบันเทิงประเทศสิงคโปร์ในตำแหน่งนักร้อง นางแบบ หรืออื่นๆ จะต้องมีใบอนุญาตการทำงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ในตำแหน่ง Performing Artist โดยจะมีระยะเวลาจ้างงานไม่เกิน ๖ เดือน สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ในฐานะนักท่องเที่ยวและต่อมาทำงานไม่ว่าอาชีพใดก็ตามโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ถือว่าเป็นการทำงานที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น มีโทษปรับสูงสุด ๒๐,๐๐๐ เหรียญสิงคโปร์ และ/หรือจำคุกไม่เกิน ๒ ปี แต่ถ้าอยู่เกินกำหนดมากกว่า ๙๐ วัน จะมีโทษอยู่เกินกำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือนพร้อมเขียนไม่ต่ำกว่า ๓ ครั้ง รายละเอียดตามประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ที่แนบ

ในการนี้ จึงขอให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะเดินทางไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายอนุรักษ์ ทศรัตน์)

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควร *ด้วยเหตุผลทาง*
ตัวพิมพ์ ๒๕๖๘
- ฝ่ายยุทธศาสตร์
- ฝ่ายข้อมูล
- ฝ่ายบริหาร
- เวียนแจ้ง จนท. ทราบ
-



ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์
เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยที่ต้องการมาทำงานในสถานบันเทิงในประเทศสิงคโปร์

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้รับทราบข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตว่าปัจจุบันมีผู้ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการชักชวนให้เข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์ในสถานบันเทิง ตำแหน่ง
นักร้อง นางแบบและงานในสถานบันเทิงอื่นๆจำนวนมากโดยแจ้งว่าเป็นการเข้ามาทำงานที่สะดวกและรายได้สูง

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์จึงขอประกาศเตือนคนหางานว่าการเข้ามาทำงานใน
สถานบันเทิงประเทศสิงคโปร์ในตำแหน่งนักร้อง นางแบบ หรืออื่นๆ นายจ้างจะต้องขออนุญาตจ้างงานชาวต่างชาติ
จากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ก่อน หากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์อนุมัติการจ้างงาน กระทรวงแรงงานสิงคโปร์จะ
ออกใบอนุญาตการทำงานประเภท Work Permit ให้กับลูกจ้างในตำแหน่ง Performing Artist โดยมิระยยะเวลา
จ้างงานไม่เกิน 6 เดือน จึงจะถือว่าเป็นการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย นายจ้างจะต้องส่งใบอนุญาตการทำงาน
โดยหลักการ (In-Principle Approval - IPA) ให้กับลูกจ้างก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ และลูกจ้าง
จะต้องดำเนินการขออนุญาตออกมาทำงานต่างประเทศตามขั้นตอนของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ดังนั้นสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์จึงขอเตือนผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศสิงคโปร์ในฐานะ
นักท่องเที่ยวและต่อมาทำงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามโดยไม่มีใบอนุญาตการทำงานก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ผิด
กฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งหากถูกจับกุมกรณีทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตการทำงานจะมีโทษปรับสูงสุด 20,000 เหรียญสิงคโปร์
และ/หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี แต่ถ้าหากอยู่เกินกำหนดมากกว่า 90 วันอีกด้วยแล้วก็มีโทษกรณีอยู่เกินกำหนดโดย
ไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนพร้อมเขียนไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2560

(นายสมาสก์ ปัทมะสุนธ์)

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)